



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองสุขภาพอาหาร โทร. ๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑ - ๒ ต่อ ๓ หรือ ๒๗๙๗ โทรสาร ต่อ ๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/๓๖๗๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๑๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นการดำเนินงานตัวชี้วัดด้านอาหารปลอดภัย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ และ ๒. ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานจัดการอบรมไม่สามารถจัดการอบรมตามหลักสูตรการสุขภาพอาหารได้ อีกทั้งสถานประกอบการอาหารบางแห่งต้องปิดการดำเนินกิจการชั่วคราว ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครได้ตามแผนที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านอาหารปลอดภัย สำนักอนามัยจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

๑. การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียด) กรณีบัตรประจำตัวผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัสอาหารหมดอายุ ให้สามารถใช้บัตรเดิมที่หมดอายุต่อไปได้โดยอนุโลมจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานจัดการอบรมสามารถดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรการสุขภาพอาหารได้ โดยให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) และจัดส่งเอกสารการรับรองผู้ผ่านการอบรมให้สำนักงานเขตรวบรวมส่งให้กองสุขภาพอาหารสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว

๒. สืบรวจข้อมูลสถานประกอบการอาหารที่ปิดการดำเนินกิจการชั่วคราว พร้อมจัดทำรายงานตามแบบรายงานข้อมูลสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งที่ปิดการดำเนินกิจการชั่วคราวในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบ สปอ. ๕) จัดส่งให้กองสุขภาพอาหาร สำนักอนามัย ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

๓. ประชาสัมพันธ์ ...

๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ให้ดาวโหลดแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบข้อมูลของสถานประกอบการของตนเอง และสามารถประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการตนเองเบื้องต้น รวมทั้งสามารถบันทึกไฟล์และพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้รับได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๙๑ ๙๗๗๑ และนางสาวยุวดี บุญชัยวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๘๐ ๕๐๕๒ เป็นผู้ประสานงานดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๔๘

(นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ)
รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย



แบบรายงาน สอป.